

**CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH THÁI BÌNH LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

**Phát huy tinh thần  
“Hợp tác - Đổi mới - Phát triển - Hiệu quả”**



Đổng chí Trần Văn Toàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh (người ở giữa) thăm mô hình trồng ớt xuất khẩu của HTX SXKD nông nghiệp an toàn Vũ Anh.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đột phá để hoàn thành và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ V đề ra, góp phần đưa kinh tế tập thể (KTTC), HTX phát triển nhanh, bền vững. Số lượng, chất lượng hoạt động của HTX, tổ hợp tác (THT) được tăng lên. Các HTX hoạt động đúng bản chất, tập trung hỗ trợ kinh tế hộ thành viên; cán bộ quản lý HTX tâm huyết, giàu kinh nghiệm, nhạy bén với thị trường. Qua đó, từng bước nâng cao vai trò và vị thế của KTTC trong tình hình mới.

**Hỗ trợ thành viên**

Hiện toàn tỉnh có 440 HTX, trong đó: 330 HTX nông nghiệp, 13 HTX tiểu thủ công nghiệp, 2 HTX xây dựng, 5 HTX thương mại dịch vụ, 4 HTX giao thông vận tải, 1 HTX lĩnh vực khác và 85 quỹ tín dụng nhân dân; 1 liên hiệp HTX; 190 THT với 545.000 thành viên. Các HTX đã khẳng định vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt các hoạt động dịch vụ, tạo điều kiện cho các thành viên, hộ nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm. Với 545.000 thành viên; doanh thu bình quân của 1 HTX nông nghiệp đạt 1,150 tỷ đồng/năm, lãi bình quân đạt 85 triệu đồng/năm; HTX phi nông nghiệp đạt 5 tỷ đồng/năm, lãi bình quân 430 triệu đồng/năm, thu nhập thành viên từ 4,5 - 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Nhằm từng bước thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng

viên và nhân dân về vị trí, vai trò của KTTC, trong nhiệm kỳ qua công tác tuyên truyền được đặc biệt quan tâm và đẩy mạnh, đa dạng hóa bằng nhiều hình thức như: phối hợp với Đài PTTH tỉnh, Báo Thái Bình mở các chuyên trang, chuyên mục, các phóng sự, tin, bài về kinh tế tập thể, các điển hình tiên tiến, các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Năm 2019, website của Liên minh HTX tỉnh đi vào hoạt động đã góp phần đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển KTTC đến cán bộ, nhân dân trong tỉnh và tỉnh bạn... Nhiệm kỳ qua, Liên minh HTX tỉnh đã mở 37 lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý, sản xuất, kinh doanh cho 3.280 lượt chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc, kế toán trưởng, cán bộ nghiệp vụ HTX và quỹ tín dụng nhân dân; qua đó trình độ, nhận thức, kỹ năng trong lãnh đạo, điều hành sản xuất, kinh doanh của đội ngũ cán bộ HTX, quỹ tín dụng nhân dân, cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ và người lao động được nâng lên và hoạt động ngày càng có hiệu quả. Từ năm 2015 đến nay, Liên minh HTX tỉnh đã tạo điều kiện cho thành viên vay ưu đãi số tiền là 6.260 triệu đồng để phát triển sản xuất và kinh doanh có hiệu quả, tạo điều kiện việc làm cho hàng trăm lao động có thu nhập ổn định.

Hoạt động xúc tiến thương mại thường xuyên được Liên minh HTX tỉnh tổ chức để giới thiệu, quảng bá thương hiệu và sản phẩm, đồng thời tạo cơ hội cho các thành viên tìm kiếm thị trường, ký kết hợp đồng liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư

với các doanh nghiệp khác ở ngoài tỉnh.

**Tiếp tục đổi mới**

Giai đoạn 2020 - 2025, Liên minh HTX tỉnh đặt mục tiêu phát triển đa dạng các loại hình HTX, xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực; chú trọng phát triển các HTX sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi hữu cơ; xây dựng HTX ở các vùng, nơi có các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, xây dựng mô hình HTX chuyên ngành; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các HTX phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể của các địa phương trong tỉnh. Phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân trở thành một bộ phận quan trọng trong KTTC, góp phần đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh trong khu vực nông thôn.

Để đạt được mục tiêu đề ra, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục xây

dựng, củng cố tổ chức vững mạnh về chính trị, thống nhất mục tiêu, định hướng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển KTTC; tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển KTTC, HTX giai đoạn 2020 - 2025. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phát triển HTX: lựa chọn các HTX điển hình tiên tiến để hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng thí điểm phát triển theo mô hình HTX kiểu mới phù hợp với bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; chú trọng tư vấn, hỗ trợ các HTX, Liên hiệp HTX, THT trong ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Tư vấn các địa phương xây dựng chuỗi giá trị liên kết vững chắc giữa 4 nhà (nhà nước, nhà khoa học, nhà nông và HTX). Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các HTX thông qua chính sách xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu; xây dựng và phát triển nhãn hiệu hàng hóa; quảng bá thông tin, hình ảnh sản phẩm, ngành nghề, dịch vụ HTX. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho thành viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện khu vực KTTC, HTX phát triển.

Với tinh thần “Hợp tác - Đổi mới - Phát triển - Hiệu quả”, Liên minh HTX tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả sản xuất của đơn vị thành viên. Khuyến khích đa dạng hóa các hình thức liên kết, tổ chức sản xuất gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, góp phần hoàn thành mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới. Phát huy vai trò tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thành viên và là chỗ dựa tin cậy cho các HTX.

**TRẦN VĂN TOÀN**  
Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình

**NHIỆM KỲ 2020 - 2025, LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH PHẤN ĐÁU:**

- Mỗi năm thành lập mới từ 20 - 25 tổ hợp tác, từ 3 - 5 HTX trở lên;
- Toàn tỉnh có ít nhất 2 mô hình liên hiệp HTX;
- Bảo đảm giữ vững tỷ lệ HTX hoạt động ổn định, có hiệu quả đạt trên 75%;
- Tỷ trọng đóng góp vào GRDP của tỉnh từ 5% trở lên;
- Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 95% HTX trong tỉnh là thành viên của Liên minh Hợp tác xã tỉnh;
- Phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch hàng năm về công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản lý chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ HTX, tổ hợp tác;
- 100% HTX tham gia chương trình OCOP được nâng cao kỹ năng phân phối, tiếp thị, xúc tiến và quảng bá sản phẩm.

**HTX nông nghiệp - đổi mới để phát triển**

Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp có vai trò quan trọng, vừa hỗ trợ các thành viên tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới vừa thực hiện mục tiêu cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Thái Bình hiện có 330 HTX nông nghiệp, tăng 2 HTX so với năm 2015, thu hút 413.724 hộ thành viên. Đến hết năm 2016, 100% HTX đã hoàn thành tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Tổng doanh thu bình quân của 1 HTX là 1,15 tỷ đồng (tăng 53 triệu đồng so với năm 2015); bình quân lãi một HTX ước đạt 85 triệu đồng (tăng 21 triệu đồng so với năm 2015). Bên cạnh đó, toàn tỉnh hiện có 150 tổ hợp tác nông nghiệp với 41/150 tổ hợp tác có hợp đồng, hợp tác chặt chẽ. Đây là những liên kết - tiêu thụ nông sản.

**Định vị vai trò HTX**

Nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các HTX thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh đã hỗ trợ các HTX từng bước hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động. Nhờ đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các HTX đã có bước chuyển biến tích cực, đáp ứng nhu cầu phát triển của kinh tế hộ, tạo động lực mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Ngoài các dịch vụ truyền thống như:

Môi - Phát triển - Hiệu quả”, Liên minh HTX tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả sản xuất của đơn vị thành viên. Khuyến khích đa dạng hóa các hình thức liên kết, tổ chức sản xuất gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, góp phần hoàn thành mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới. Phát huy vai trò tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thành viên và là chỗ dựa tin cậy cho các HTX.

liên kết giữa hộ nông dân - HTX - doanh nghiệp, 250/330 HTX nông nghiệp tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm với 30 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đem lại hiệu quả thiết thực. Điển hình như HTX SXKD DVNN xã Thụy Văn (Thái Thụy). Ông Nguyễn Đức Vận, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX cho biết: Ngoài 3 dịch vụ bắt buộc, HTX tổ chức thực hiện 4 dịch vụ kinh doanh bao gồm: cung ứng vật tư nông nghiệp; thủ y; cây máy, gieo mạ khay; diệt chuột. Từ năm 2015, HTX thí điểm quy hoạch vùng sản xuất lúa hàng hóa gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Chúng tôi liên kết với Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ An Định theo hình thức hợp đồng bao tiêu sản phẩm có ứng trước giống lúa. Với hình thức sản xuất chuyên canh đã tạo sự ổn định và niềm tin với nông dân. Do cấy cùng một loại giống, gieo cấy bằng máy, khâu làm đất và thu hoạch được HTX đứng ra hợp đồng và trực tiếp điều hành nên thuận lợi trong việc điều hành các khâu dịch vụ kèm theo, giảm đáng kể chi phí đầu tư. Nhận thấy nhiều hiệu quả từ sản xuất theo chuỗi, thành viên tự giác đăng ký tham gia liên kết, từ gần 20ha ban đầu tăng lên 100ha/vụ, năm 2021, chúng tôi phấn đấu mở rộng diện tích liên kết lên 150 - 170ha/vụ.

**Phát huy vai trò cầu nối**

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển HTX nông nghiệp vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, cần có các giải pháp, bước đi đúng đắn giúp các HTX phát huy tính ưu việt, phù hợp trong xu thế thị trường hiện nay. Bà Nguyễn Thu Hà, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: Để nâng cao hiệu quả hoạt động của KTTC nói chung, các HTX nông nghiệp nói riêng,

thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục hướng dẫn triển khai các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể; điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới cơ chế, chính sách bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với bản chất, nhu cầu, trình độ phát triển của các tổ chức trong lĩnh vực KTTC và phù hợp với đặc điểm, khả năng nguồn lực của tỉnh. Quan tâm, tạo điều kiện để các HTX được tiếp cận nhanh với các chính sách hỗ trợ của nhà nước, chú trọng công tác chuyển giao khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm, tham quan học tập kinh nghiệm trong nước và quốc tế. Chú trọng các cơ chế chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, vay vốn ưu đãi, miễn giảm thuế, tiền thuê đất, xây dựng cơ sở hạ tầng.

Bên cạnh đó cần làm tốt công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, tìm kiếm đầu ra sản phẩm. Các ngành, các cấp tạo điều kiện cho các HTX tham gia chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, hội thảo giữa các doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội đầu tư, thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các HTX. Mặt khác, các HTX cũng phải phát huy tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với nông dân, xây dựng các mô hình điểm áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới về giống cây trồng, vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao để nâng cao uy tín, thương hiệu, mở rộng đầu ra cho sản phẩm.

Nhu cầu tiêu dùng nội địa cũng như xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp đang ngày càng tăng, với những đòi hỏi chất lượng ngày càng khắt khe hơn. Do đó, việc phát triển các mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới áp dụng công nghệ cao là hướng đi tất yếu mà các HTX nông nghiệp phải vươn tới.

**LƯU NGUYÊN**



Dịch vụ mạ khay, cấy máy của HTX SXKD DVNN xã An Lễ (Quỳnh Phụ).

**Phát huy vai trò liên hiệp hợp tác xã**

Là mô hình cao nhất của kinh tế tập thể, liên hiệp hợp tác xã (LHHTX) được xem như đầu tàu kéo các HTX đi lên. Là mô hình đầu tiên của tỉnh, sau 2 năm thành lập, LHHTX nông nghiệp Thái Bình đã phát huy vai trò của mình, tạo điều kiện để các thành viên tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình sản xuất, kinh doanh thông qua việc tổ chức tốt quy mô sản xuất.

LHHTX nông nghiệp Thái Bình được thành lập gồm 5 thành viên: HTX chế biến bánh đa Quỳnh Côi, HTX nông nghiệp công nghệ hữu cơ Thái An, HTX rượu thông dược Thái Bình, HTX nông dược Thái Giang và Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Thái Hưng; ngành nghề chính là sản xuất, kinh doanh các loại trà thảo dược, sản phẩm mỹ phẩm có nguồn gốc từ thảo dược, nhang thảo dược, bánh đa... Từ khi thành lập đến nay, LHHTX luôn nỗ lực hoàn thiện

chất lượng, mẫu mã sản phẩm, dịch vụ chăm sóc khách hàng, không ngừng cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm nhân công và phát huy tối đa nguồn nhân lực với mục tiêu trở thành nhà sản xuất và cung ứng các mặt hàng trà thảo dược hàng đầu Việt Nam. Ông Lê Ngọc Huệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc LHHTX nông dược Thái Bình cho rằng: Để phát triển đúng hướng và trở thành động lực thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, các HTX phải làm được vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm, giúp nông dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, nhất là thực hiện tốt liên doanh, liên kết và bảo đảm đầu ra ổn định nông sản. Từ những suy nghĩ này, chúng tôi liên kết các thành viên thành lập liên hiệp, mở hướng đi đột phá trong khâu ứng dụng công nghệ và chế biến sâu các sản phẩm.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng chuỗi phân phối sản phẩm thảo dược của mình, Ban quản trị LHHTX đã xác định khâu sản xuất là cốt lõi quyết định thành bại. Do vậy, toàn bộ sản phẩm đều được sản xuất theo quy trình đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; các khâu của quy trình từ nguyên vật liệu đầu vào (vùng trồng được liệt kê, quy trình thu hái sơ chế, bảo quản nguyên liệu) đến khâu đầu ra (kiểm tra chất lượng sản phẩm, sản xuất đóng gói bao bì, quản lý hệ thống phân phối và bán sản phẩm đến tay khách hàng) được giao cho thành viên đảm nhiệm, chịu trách nhiệm đối với LHHTX và người tiêu dùng. Việc ghi chép nhật ký xuất nhập kho theo từng lô hàng, phổ biến kiến thức đến các thành viên luôn được quan tâm và kiểm tra thường xuyên bởi ban kiểm soát của LHHTX. Do vậy, chất lượng sản phẩm ổn định và việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm luôn được bảo đảm. Các sản phẩm có nguồn gốc



Sản xuất trà thảo dược của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Thái Hưng - thành viên của Liên hiệp HTX nông dược Thái Bình.

từ thảo dược của LHHTX đã và đang được khách hàng đánh giá cao cả về mẫu mã, chất lượng. Với quyết tâm đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng, LHHTX không ngừng quảng

lưu được cập nhật, hệ thống lưu trữ thông tin, hệ thống ghi nhận và phản hồi các ý kiến phản ánh của khách hàng, xây dựng trang web quảng bá thương hiệu và mã vạch cho từng loại sản phẩm, đồng thời tiếp tục nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới để tăng tính cạnh tranh, đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Ông Nguyễn Văn Sinh, thành viên LHHTX nông dược Thái Bình cho biết: Từ khi tham gia LHHTX, chúng tôi có thêm điểm tựa, tự tin sản xuất. LHHTX đã nâng cấp và hoàn thiện cho chúng tôi xưởng sản xuất, giúp đỡ tìm đầu vào nguyên liệu cũng như tiêu thụ sản phẩm với mức giá cạnh tranh. Nhiều thành viên như tôi nay có cơ sở sản xuất khang trang và không phải đi tìm nguồn tiêu thụ, yên tâm phát triển kinh tế.

Sau 2 năm thành lập, LHHTX nông dược Thái Bình đã xây dựng và đưa vào vận hành 1 nhà máy sản xuất trà thảo dược đạt tiêu chuẩn ISO 22000:2018, 2 cơ sở nấu rượu thủ công và 1 cơ sở chế biến bánh đa; mở chuỗi cửa hàng trưng bày và

bán sản phẩm tại các xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình; tạo việc làm cho 300 lao động trực tiếp và hơn 1.200 lao động gián tiếp.

Với định hướng xây dựng LHHTX gắn kết với cộng đồng và phát triển bền vững, thời gian tới, LHHTX nông dược Thái Bình tiếp tục mở rộng thêm diện tích vùng nguyên liệu để chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào; vận động thêm thành viên tham gia, đóng góp cổ phần nhiều hơn để có nguồn vốn hoạt động. Tích cực tìm kiếm kêu gọi nhà đầu tư vào lĩnh vực chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Hiện nay, nhiều địa phương trên cả nước đã thành lập LHHTX và hoạt động hiệu quả. Theo ông Trần Văn Toàn, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, LHHTX nông dược Thái Bình ra đời là hướng đi đúng đắn, phù hợp với xu thế hiện nay. Để phát triển tốt hơn, LHHTX cần đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, thu hút người có trình độ vào quản lý sản xuất và kinh doanh; tăng cường kết nạp thành viên, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thành viên.

**NGÂN NGUYÊN**